

\*  
Số: 429 KH/ĐU

Hà Nội, ngày 7 tháng 3 năm 2023

**KẾ HOẠCH**  
**Về việc triển khai sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề năm 2023**

Thực hiện Kế hoạch số 412 – KH/ĐU, ngày 14/1/2023 của Đảng ủy trường Đại học Sư phạm TĐTT Hà Nội về việc triển khai công tác Đảng năm 2023;

Đảng ủy trường Đại học Sư phạm TĐTT Hà Nội xây dựng kế hoạch về việc tổ chức sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề năm 2023 của các chi bộ trực thuộc Đảng bộ.

**I. Mục đích, Yêu cầu**

Nâng cao nhận thức và hành động của cán bộ đảng viên trong việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với việc cụ thể hóa chuyên đề năm 2023 về việc ” học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng nhiệm vụ năng lực hiện nay”; Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 ( Khóa XII) về “ Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “ Tự diễn biến, “ tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Gắn thực hiện chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng” Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” với thực hiện hiệu quả nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị, của các Hội nghị Trung ương (khóa XIII) và Nghị quyết lần thứ III của Đảng bộ Khối, Nghị quyết lần thứ XI của Đảng bộ trường gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, của mỗi cán bộ, đảng viên năm 2023.

Việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề cần thực hiện đúng quy trình về công tác chuẩn bị và tổ chức sinh hoạt chi bộ, cần được thực hiện theo hướng dẫn của Ban Thường vụ Đảng ủy trường Đại học Sư phạm TĐTT Hà Nội. Yêu cầu các chi bộ trực thuộc cần nghiên cứu và lựa chọn chuyên đề cho phù hợp với tình hình thực tiễn lãnh đạo, chỉ đạo tại các đơn vị do cấp ủy quản lý chỉ đạo, nhằm góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, xây dựng chi bộ trở thành đơn vị trong sạch, vững mạnh.



## II. Gợi ý về một số nội dung lựa chọn sinh hoạt chuyên đề năm 2023

**Chuyên đề 1:** “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng”

Nội dung công việc: Vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong lĩnh vực công tác chuyên môn, lề lối làm việc, tác phong, ý thức khi làm việc phù hợp với đặc điểm nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo góp phần xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh.

**Chuyên đề 2:** Thực hiện Nghị quyết TW4 khóa XII về “ Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng, ngăn chặn đẩy lùi, suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “ tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ của chi bộ...”

Nội dung công việc: Tiếp tục quán triệt đến đảng viên, viên chức, sỹ quan và người lao động của đơn vị thực hiện các giải pháp nhằm thực hiện Nghị quyết TW4 ( khóa XII) về “ Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng, tăng cường đẩy lùi suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “ tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ ”

**Chuyên đề 3:** Xây dựng và triển khai các giải pháp nhằm đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên của chi bộ...

Nội dung công việc: Đánh giá tình hình việc sinh hoạt định kỳ của chi bộ; thực hiện quy chế dân chủ, chế độ tự phê bình và phê bình, phòng chống tiêu cực, tham nhũng trong sinh hoạt chi bộ... Trên cơ sở đó đề xuất những giải pháp nhằm đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác tự kiểm tra, giám sát thường xuyên của chi bộ...

**Chuyên đề 4:** Xây dựng và triển khai các giải pháp nhằm đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác chuyên môn các đơn vị trực thuộc chi bộ.... lãnh đạo, chỉ đạo.

Nội dung công việc: Đánh giá tình hình việc lãnh đạo của Cấp ủy chi bộ đối với các hoạt động chuyên môn, công tác đoàn thể... Trên cơ sở đó đề xuất những giải pháp nhằm đẩy mạnh và nâng cao chất lượng hiệu quả công tác chuyên môn và hoạt động đoàn thể do chi bộ... lãnh đạo, chỉ đạo.

**Chuyên đề 5:** Đề xuất các giải pháp nhằm đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên trong chi bộ sinh viên.

Nội dung công việc: Đánh giá tình hình đặc thù của chi bộ sinh viên có khác hơn so với các chi bộ khác, có những kiến nghị đề xuất với Đảng ủy về cơ chế đặc thù, nhằm nâng cao chất lượng và số lượng phát triển đảng trong chi bộ sinh viên.





#### IV. Tổ chức thực hiện

Ban chi ủy các chi bộ trực thuộc sau khi nhận được kế hoạch này cần thống nhất lựa chọn chuyên đề cho phù hợp với tình hình thực tế tại chi bộ lãnh đạo, chỉ đạo về công tác chuyên môn, phân công việc xây dựng đề cương và tiến hành dự thảo, lấy ý kiến của các đồng chí đảng viên trong chi bộ để thống nhất lựa chọn chuyên đề.

Bí thư các chi bộ cùng các đồng chí trong cấp ủy chi bộ xây dựng kế hoạch chuyên đề năm 2023 được chi bộ đã thống nhất lựa chọn và kịp thời đăng ký và báo cáo Đảng ủy Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội.

Thời gian nộp đăng ký kế hoạch tổ chức sinh hoạt chuyên đề về Văn phòng đảng ủy trước ngày 25/03/2023.

Văn phòng đảng ủy có trách nhiệm tiếp nhận các kế hoạch và đăng ký sinh hoạt chuyên đề của các chi bộ trực thuộc, thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc triển khai; đánh giá sơ kết, tổng kết việc thực hiện, kịp thời đề xuất biểu dương khen thưởng những nhân tố tích cực trong việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên đề./

#### Nơi nhận:

- Thường vụ Đảng ủy ( để b/c);
- Các đ/c ĐUV ( để chỉ đạo);
- UBKT (để KT,GS);
- Các chi bộ ( để thực hiện);
- Lưu VPĐU.

T/M ĐẢNG ỦY *ky*

BÍ THƯ



*Nguyễn Duy Quyết*

